



๗/๒๕๖

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๔๔๖

ที่ ศธ ๐๓๐๒/ ๔๔๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความฯ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๒/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทย ในอนาคต” ไปยังสถานศึกษาในสังกัดของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความสนใจส่งเรียงความเข้าประกวด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ที่มีความสนใจได้ส่งผลงานการประกวดเรียงความให้มากขึ้นและทั่วถึง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้มีประกาศสำนักงานฯ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” โดยมีรายละเอียดการขยายระยะเวลาการส่งผลงาน จาก “ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗” เป็น “ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗” และขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกาศผลรางวัล จาก “วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗” เป็น “วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘” รวมทั้งขอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความข้อ ๖ วรรคสุดท้าย จาก “ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครูผู้ลงนามรับรองในใบสมัคร ซึ่งมีส่วนร่วมและส่งเสริมการประกวดเรียงความทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความสนใจส่งเรียงความเข้าประกวดต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download ประกาศสำนักงานฯ ได้ที่ QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

๒๗/๑๐/๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)

เลขาธิการสภาการศึกษา



ประกาศสำนักงานฯ

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ
หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต”

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” โดยกำหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ที่มีความสนใจเขียนเรียงความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการศึกษาของเด็กไทยในอนาคตที่สนองต่ออาชีพและการทำงาน รวมทั้งการวางแผนชีวิต หรือเลือกอาชีพต่าง ๆ ในอนาคตตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดจะประกาศผลรางวัลในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ที่มีความสนใจได้ส่งผลงานการประกวดเรียงความให้มากขึ้นและทั่วถึง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานการประกวดเรียงความหัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” ต่อไป จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความข้อ ๖ วรรคสุดท้าย จาก “ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครูผู้ลงนามรับรองในใบสมัคร ซึ่งมีส่วนร่วมและส่งเสริมการประกวดเรียงความทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธฤติ ประสานสอน)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน

เลขาธิการสภาการศึกษา